



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม**  
**เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร**  
**เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกำหนดประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้รายงานผลการพิจารณา อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (โดยผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ดังต่อไปนี้

**พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัด)**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๑	นายสุรชัย แซ่हां

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรฯ หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจ้างกรณีที่ได้รับจ้างไปแล้ว

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับข้างต้นของแต่ละตำแหน่งมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งหากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จางนังค์)